



แอสตราเซนเนกา

ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล ผ่านแคมเปญ **Girls Belong Here**



บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์การแพลง อินเทอร์เน็ตขึ้นเนล ประเทศไทย ผู้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) จัดแคมเปญ **#GirlsBelongHere2022** ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล (International Day of the Girl) ซึ่งตรงกับวันที่ **11 ตุลาคมของทุกปี** เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิง พร้อมเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้แก่เด็กหญิงและสตรี

นับกว่าทศวรรษที่แอสตราเซนเนกาได้ร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ และรณรงค์ให้มีการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลภายใต้แนวคิด Inclusion & Diversity พร้อมทั้งผลักดันให้เพศหญิงมีบทบาทในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการลดทอนความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้ไป โดยเด็กหญิงและสตรีกว่า 47 ล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโดยตรง ทั้งการถูกข่มขู่บังคับให้ออกจากระบบการศึกษา และการสูญเสียงานประจำเพื่อออกมาดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างคนชราและบุตร

โดยการดูแลสุขภาพ ถือเป็นสิ่งที่แอสตราเซนเนกาให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนได้อย่างเท่าเทียม เราเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน และโลก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเรียกร้องสิทธิตามหลักจริยธรรมที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของเราทุกคนในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในสังคม นอกจากนี้ YHP ยังได้จัดกิจกรรม **Girls Takeover** ภายใต้แคมเปญ **#GirlsBelongHere2022** สำหรับวันเด็กผู้หญิงสากลในปีนี้ ด้วยการ **เชิญผู้หญิงระดับมัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้นำหญิงของแอสตราเซนเนกา** ก่อนปิดท้ายด้วยการ **ร่วมเสนอโอบาย** ที่ต้องการให้แอสตราเซนเนกานำไปปรับใช้ในอนาคต **เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศให้มากขึ้นในองค์กร**



#GirlsBelongHere เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างการยอมรับในวงกว้างถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศ พร้อมส่งเสริมศักยภาพและผลักดันความสามารถที่แท้จริงของผู้หญิง โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการมอบโอกาสและการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนการยอมรับความแตกต่างในสังคม รวมไปถึงการสร้างตระหนักรู้และการรับมือเกี่ยวกับความท้าทายและการเลือกปฏิบัติที่ผู้หญิงจะต้องประสบในภาคธุรกิจ

#GirlsBelongHere2022

ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สป. และ สส.อ.
<https://www.ejan.co/others/ybzh0g7v0>